

แนวทางปฏิบัติและการเตรียมรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) คณะทันตแพทยศาสตร์



ภาพ : ปรัชญดล รัตนสุวรรณ

ข้อมูล/ข่าว : สุรชาติ ฟองแก้ว

**แนวทางปฏิบัติและการเตรียมรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) คณะทันตแพทยศาสตร์**

.....

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศและในประเทศไทย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) ตลอดจนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังปัญหาดังกล่าวแล้วนั้น คณะทันตแพทยศาสตร์ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติและการเตรียมรับสถานการณ์การระบาด ดังนี้

๑. ให้นักุลากรและนิสิตของคณะทันตแพทยศาสตร์ งดการเดินทางเพื่อปฏิบัติงานหรือกิจส่วนตัวในต่างประเทศทุกประเทศ

๒. หากบุคคลากรและนิสิตท่านใด ได้เดินทางไปต่างประเทศ ต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข และให้หยุดงานหรือหยุดเรียนเป็นเวลา ๑๔ วัน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย โดยให้ใช้วันลาพักหรือวันลาพักผ่อน สำหรับผู้ที่ไม่มีไข้ หรืออาการในระบบทางเดิน หายใจ และต้องรายงานต่อหัวหน้าส่วนงานหรือหัวหน้าหน่วยงานทันที ณ วันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย และต้องรายงานอาการเป็นประจำทุกวันจนครบระยะเวลา ๑๔ วัน

ในกรณีตามวรรคแรก หากบุคคลากรที่ไม่มีอาการใด ๆ หรือเป็นผู้ที่มีอาการในระบบทางเดินหายใจ หรือกลุ่มที่มีประวัติเสี่ยงต้องกักตัวสังเกตอาการที่บ้าน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นกำหนดภาระงานที่สามารถทำที่บ้านหรือสถานที่พำนักตามความเหมาะสม หากยังมีการเรียนการสอน หรือกิจกรรมอื่น ๆ ให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน หรือดำเนินกิจกรรมนั้น ในระบบออนไลน์ได้ โดยให้ปฏิบัติตามข้อ ๙ อย่างเคร่งครัด

๓. หากบุคคลากรและนิสิตท่านใด ที่เดินทางไปต่างประเทศ และพบว่ามิใช่ร่วมกับมีอาการทางระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจหอบเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ให้ดำเนินการเข้ามารับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสถานพยาบาลที่เชื่อถือได้ทันที เพื่อดำเนินการตรวจสอบ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยให้แจ้งผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรืออาจารย์ผู้สอน โดยเร็ว เพื่อแจ้งให้คณาบดีทราบ

๔. การดำเนินการสอปลายภาค ให้ดำเนินการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และให้เฝ้าระวังการระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด

๕. ให้ผู้ที่รับผิดชอบด้านการจัดการเรียนการสอน ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สามารถเริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ตลอดจนการเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ในกรณี...

ในกรณีที่มีความจำเป็น ไม่สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ได้ เช่น การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน หรือการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ ให้พิจารณาออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม ตามแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ โดยแจ้งต่อคณบดีเพื่อนำเสนอต่ออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายพิจารณาต่อไป

๖. ให้งดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรม การประชุมสัมมนา ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก หรือมีการเชิญผู้เข้าร่วมจากหลายพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศออกไปก่อน หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม การประชุมในรูปแบบออนไลน์ทดแทน

(๑) การงดทำคลินิก

ให้งดการรับทำคลินิกของบุคลากร อาจารย์ และนิสิต ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป แต่ให้รับทำเฉพาะรายที่เป็นกรณีฉุกเฉิน เช่น มีอาการปวด บวม เลือดไหลไม่หยุด เป็นต้น

(๒) การเรียน การสอน การให้คะแนน ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องติดตามประกาศจากทางมหาวิทยาลัยต่อไป

๗. ให้นิสิต อาจารย์และบุคลากร ดูแลสุขภาพตนเอง โดยการหมั่นล้างมือทำความสะอาด หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการในระบบทางเดินหายใจ หรือชาวต่างประเทศ หรือบุคคลที่มีความเสี่ยง และหากปรากฏอาการ ให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อต่อไป

ทั้งนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ได้กำหนดให้บุคลากรและนิสิต หรือผู้ผ่านเข้าออกบริเวณอาคาร ๑ และอาคาร ๒ ของคณะฯ ให้ความร่วมมือในการตรวจคัดกรองและล้างมือก่อนเข้าใช้อาคารดังกล่าว ณ จุดคัดกรองของแต่ละอาคาร

๘. ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลอาคารหรืออุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับส่วนรวม เช่น ลิฟท์ ประตู รถประจำส่วนงานหรืออุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ดำเนินการด้านสุขอนามัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เช่น การเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดในพื้นที่ การให้บริการเจลล้างมือ ในจุดที่มีการใช้บริการจำนวนมาก และมีการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ

๙. มาตรการการทำงานที่บ้าน (Work from Home) ให้พิจารณาใช้กับเฉพาะกลุ่มบุคลากรที่มีอาการในระบบทางเดินหายใจ หรือกลุ่มที่มีประวัติเสี่ยงต้องกักตัวสังเกตอาการที่บ้าน ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ โดยให้คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมายพิจารณาอนุมัติ โดยให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นมอบหมายงานและติดตามภาระงานที่เหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ขอให้บุคลากรและนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์และผู้มาใช้บริการ ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรค ปฏิบัติตามคำแนะนำ หรือแนวทางการปฏิบัติตนจากเว็บไซต์กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข องค์การอนามัยโลก รวมถึงประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยาและแนวปฏิบัติที่คณะทันตแพทยศาสตร์ กำหนดอย่างต่อเนื่อง

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สันทัด วัชรกุล

(ทันตแพทย์หญิงต้นสนธิ์ รัชชกุล)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทน

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์